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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่๑/๒๕๔๙ 

วนัเสาร์ที ่ ๗  มกราคม  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓   อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๓. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๔.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งามผู ้ แ ท น ผู้ บ ริ ห า ร  
 กรรมการ 
 ๑๖. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   กรรมการ 
 ๑๙. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๐.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๒๑. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  ติดภารกิจ 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ ติดราชการ 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 ๓.   ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสาวประนอม เงินบุคคล รักษาการผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๒. นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ เจา้หนา้ท่ีงานเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ แสดงความยนิดีต่อนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
     เลขานุการสภา เรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมแสดงความยินดีต่อ            
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ท่ีไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้ 
ชั้นทุติยจุลจอมเกลา้วิเศษ  เน่ืองในพิธีฉตัรมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้ง ไดรั้บปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศกัด์ิ จากมหาวทิยาลยัเปิดแห่งฮ่องกง 
 

     ทีป่ระชุมมีมติ รับทราบ  และร่วมแสดงความยนิดี 
 

    ๑.๒ นโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการอุดมศึกษา 
     เลขานุการสภา น าเสนอว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
เสนอสรุปการประชุมระดมความคิดร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี ๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทราบ พร้อมสรุปร่าง  road  map  การพฒันาคุณภาพการ
อุดมศึกษาในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ท่ีตอ้งพฒันารวม ๖ ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
คือ 
     ๑. ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานหลกัสูตร  
การบริการวิชาการ วิจัย การจัดการเรียนการสอน การเรียกช่ือปริญญา และกรอบมาตรฐาน              
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

    ๒. ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อความคล่องตวัและประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจดัการสู่บนัไดคุณภาพ รวมทั้งความร่วมมือกบัต่างประเทศ และการจดัการศึกษา   
นอกท่ีตั้ง 
    ๓. ดา้นคุณภาพบณัฑิต  ตั้งแต่การพฒันาหลกัสูตร  การปฏิรูปการเรียน
การสอน  ตลอดจนคุณลกัษณะบณัฑิต 
     ๔. ดา้นคุณภาพอาจารย ์ ในการเพิ่มคุณวุฒิ  การเล่ือนต าแหน่งวิชาการ  
การเพิ่มศกัยภาพ  การวจิยั  และขีดสมรรถนะ 
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     ๕. ดา้นคุณภาพงานวจิยั  ซ่ึงหมายถึงการสร้างนกัวจิยัมืออาชีพ  การสร้าง
เครือข่าย  และการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
    ๖. ดา้นระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

    ทีป่ระชุมมีมติ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
    ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ ข้อ ๓ แก้ไขเป็น “สภาฯ ต้องมีองค์กรช่วยสภาฯ เพื่อ           
กลัน่กรองหรือท าการแทน  (Standing  Committee)  แลว้รายงานผลใหส้ภาฯ เพื่อวนิิจฉยั”   
   ดร.อ านวย ปาอา้ย ตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบับนัทึกการประชุมว่า มีทั้งการบนัทึก      
โดยละเอียดในบางประเด็น และมีการบนัทึกโดยย่อในบางประเด็น จึงควรให้มีการบนัทึกแต่ละ
ประเด็นในรูปแบบเดียวกนั 
    มติที่ประชุม เพื่อประโยชน์ของรายงานการประชุม ไม่จ  าเป็นตอ้งบนัทึกใน        
รูปแบบเดียวกันในทุกเร่ืองตามข้อเสนอ แต่ให้บนัทึกสาระส าคญัของการประชุม และสรุปย่อ          
ขอ้สังเกต 
 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
    เลขานุการสภา เสนอว่า ตามท่ีมีกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
สังกดัคณะ  และสังกดัมหาวิทยาลยั ลาออกรวม  ๓  คน  มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการเลือกตั้งซ่อม
เป็นท่ีเรียบร้อยและประกาศแต่งตั้ งแล้ว เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมี ดร.ทวีศิลป์              
กุลนภาดล  และ ดร.อุทยั   ศิริภกัด์ิ  เป็นกรรมการสังกดัคณะ และ ผศ.สุนาฏ  จนัทนา  เป็นกรรมการ
สังกดัมหาวทิยาลยั 
    ประธานตั้งขอ้สังเกตวา่มีผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง เพียง  ๒๕.๑%  ซ่ึงต ่ามาก  
แสดงถึงความไม่ต่ืนตวัในการมาใช้สิทธ์ิ แมว้่าในการเลือกตั้งคร้ังน้ีจะมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนท่ี
ตอ้งการเลือกตั้ง ซ่ึงไม่เกิดการแข่งขนัก็ตาม  เพราะในท่ีสุดอาจเกิดการสมคัรโดยจ ายอมเพื่อให้ครบ
องค์ จะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของสภาฯ ท่ีต้องการให้องค์กรมีส่วนร่วมในการพฒันา
มหาวทิยาลยั 

/๖. ดา้นระบบ… 
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     ทีป่ระชุม รับทราบ  โดยมอบสภาคณาจารยฯ์  และมหาวิทยาลยั พิจารณา
แกไ้ขตามขอ้สังเกตของประธาน 
   ๔.๒ สรุปผลการประชุมเพื่อหาแนวทางการผลิตและพฒันาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  วนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘   
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สรุปผลการประชุมเพื่อหาแนวทางการผลิต
และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เม่ือวนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘  
ดงัน้ี 
     ๑. ควรคงหลกัสูตรสาขาการศึกษา  ๕  ปี  และควรจดัท าหลกัสูตร สาขา
การศึกษา ๔+๑ ปี  ซ่ึงหมายถึงครูท่ีจบหลกัสูตร  ๔  ปี  แลว้เสริมสร้างพฒันาความเป็นครู อีก ๑ ปี 
    ๒. ควรมีการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา  
โดยเน้นคุณภาพตามกรอบของ สมศ . ผนวกกบัคุณวุฒิสาขา ซ่ึงจะมีผลต่อการผลิตบณัฑิตให ้      
เขม้แขง็ต่อไป 
     ๓. ควรมีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาการศึกษาในปีการศึกษา  
๒๕๔๙ 
     ๔. ควรเช่ือมโยงแนวทางการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากบั  road  map  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สู่ภาคปฏิบติั 
    ประธาน ตั้งขอ้สังเกตว่า  หลกัสูตรสาขาการศึกษา  ๔+๑  จะสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานวิชาชีพสาขาการศึกษาท่ีก าหนด ให้ผูท่ี้จะไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตอ้งมี
ประสบการณ์ในสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี ไดอ้ยา่งไร 
    ศาสตราจารย์ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรี        
วา่การกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดเช่นเดียวกบั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
วา่ ตอ้งการเห็นครูเนน้หนกัเร่ืองสาระโดยมีการเติมวิชาครูให้ในภายหลงั  เพราะปัจจุบนัพบวา่ การ
จดัการศึกษาสาขาการศึกษาในปัจจุบนัเนน้วิธีการสอนมากกวา่เน้ือหาสาระวิชาการ ดงันั้น การตั้ง
สถาบนัพฒันาและส่งเสริมครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา จะช่วยพฒันาครูให้สอดคลอ้ง
กบัการปฏิบติัการศึกษา  เพื่อจะไดมี้การน าเสนอท่ีประชุมและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดท้นัท่วงที 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑ พิจารณาแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
     เลขานุการสภา เสนอว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลัยย ังไม่อนุมัติแผน           
ยุทธศาสตร์ และให้น าไปปรับแก้โดยมอบให้ผูท้รงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะนั้ น            
กองนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการปรับแกร่้างแผนยุทธศาสตร์ในบางส่วน ซ่ึงสรุปประเด็น          

/๔.๒ สรุปผลการประชุม… 

/กบัภารกิจของ… 
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ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั  ได ้ ๖  ประเด็นยุทธศาสตร์  โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะสอดคลอ้ง
กบัภารกิจของมหาวิทยาลยั และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยมีตวัช้ีวดับางตวัเป็นตวัช้ีวดัตามการ
ประเมินผลของ ก.พ.ร. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแผนยทุธศาสตร์  ดงักล่าว 
    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    ๑. แผนยุทธศาสตร์ ตอ้งเป็นแผนองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัทั้งในปัจจุบนั และอนาคต 
    ๒. เนน้ย  ้าใหมี้แผน และเป้าหมายท่ีทา้ทาย มิใช่เพียงการเพิ่มปริมาณงาน
เดิมท่ีเคยท า  มีกลไกท่ีจะเดินสู่เป้าหมายท่ีชดัเจน และน าสู่ปฏิบติัจริง 
    ๓. เน้นย  ้าการสร้างเครือข่ายในภารกิจทุกดา้นของมหาวิทยาลยั ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายในการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อให้น ้ าหนักในการเป็น
มหาวทิยาลยัทอ้งถ่ิน 
    ๔. เนน้ย  ้าการประกนัคุณภาพของภารกิจทุกดา้น ทั้งการติดตามประเมิน           
ผลผลิตและผลลพัธ์ 
    ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การขยายและพฒันาการผลิตบณัฑิตให้มี     
คุณภาพและทนัสมยัตอ้งสอดคลอ้งความตอ้งการของทอ้งถ่ินและประเทศ เนน้การเป็นมหาวิทยาลยั
ทอ้งถ่ิน  โดยใหป้ระชาชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม  เช่ือมโยงกลยทุธและตวัช้ีวดัใหช้ดัเจน 
     ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการให้มีคุณภาพ ควรมีกลยุทธการพฒันานวตักรรมในการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าการ 
     ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การขยายและพฒันาการวิจัยเพื่อพฒันา
มหาวิทยาลยัของทอ้งถ่ินให้มีการศึกษาวิจยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งลงลึกและจริงจงั มิใช่เพียงการ
บนัทึกข้อมูล ควรมีกลยุทธจดัตั้ งกองทุนเพื่องานวิจยั มีหอเกียรติยศ ท่ีรวบรวมผลงานวิจยัท่ีมี         
ช่ือเสียง  และควรมีรางวลังานวจิยัราชนครินทร์ดา้นการศึกษาและวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
     ๘.  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การขยายและพฒันางานด้านการบริการ        
วิชาการ  ให้จดัตั้งศูนยบ์ริการวิชาการ  การให้บริการวิชาการควรเนน้สาขาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีมี
เอกลกัษณ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ตอ้งมีการประมวลความตอ้งการดา้นการบริการ 
วชิาการเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการและไม่จ  าเป็นตอ้งจดัในรูปฝึกอบรมเท่านั้น 
     ๙. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การขยายและพฒันางานด้านทะนุบ ารุง
ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
    ๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนางานบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลยั  ตอ้งมีการพฒันาองค์กรภายใน  โดยระบบแผนตอ้งเขม้แข็ง  สามารถจดัการไดด้ว้ย
ตนเอง  มีความเขม้แข็งดา้นการจดัการทรัพยสิ์น การพฒันาบุคลากร  มีการปรับวฒันธรรมองคก์ร  

/บริหารจดัการ… 
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บริหารจดัการองคค์วามรู้  (KM)  การจดัอตัราก าลงัทดแทน การสร้างภาวะผูน้ าและทกัษะในการ
บริหารจดัการในหน่วยงานทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี  (good  governance) 
    มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลกัการ โดยให้น าไปปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ
ของท่ีประชุม แลว้น าสู่การปฏิบติัและน าเสนอสภาต่อไป 
 
   ๕.๒ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภา เสนอวา่ตามมติสภาในการประชุมคร้ังก่อน ยงัไม่เห็นชอบ
ในร่างแผนยทุธศาสตร์ ท าใหไ้ม่สามารถพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายไดไ้ด ้แต่ไดอ้นุมติัให้
ใช้งบประมาณเงินายได้ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ไปพลางก่อน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความ          
เห็นชอบในหลกัการแล้วในวาระการประชุมท่ี ๕.๑ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาโปรดพิจารณา         
ค  าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี ๒๕๔๙ 
    มติทีป่ระชุม 
    ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้มีแผนปฏิบติัการและเป้าหมายท่ี        
ทา้ทาย เพื่อสนองต่อการเปล่ียนแปลง มิใช่เพียงการเพิ่มปริมาณงานเดิม การบริหารงบประมาณ 
ตอ้งใหง้บประมาณลงสู่นกัศึกษาจริงตามวตัถุประสงค ์
     ๒. ให้มหาวิทยาลยัจดัระบบการเงินของทุกหน่วยงาน/โครงการท่ีเกิด       
รายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความครบถ้วนของรายได้ ให้มีการประมาณ             
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ดงักล่าว รวมทั้งรายรับส่วนเกินท่ีตอ้งส่งให้แก่
มหาวทิยาลยั  และเสนอท่ีประชุมทราบต่อไป 
     ๓. ใหจ้ าแนกหมวดเงินในภารกิจใหช้ดัเจน   
     ๔. ตอ้งประมาณการงบประมาณในการใช้จ่ายต่อกิจกรรมเพื่อใช้เป็น
ฐานในการค านวณงบประมาณ เช่น งบประมาณต่อคร้ังของการจดักิจกรรมปรับปรุง/พฒันา         
หลกัสูตร งบประมาณในการผลิตบณัฑิตต่อคนต่อสาขา เป็นตน้ รวมทั้งตอ้งน าเงินกองทุนต่างๆ มา
จดัสรร เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของรายรับ-จ่ายของมหาวทิยาลยั ดว้ย 
      
    ๕.๓ พิจารณา (ร่าง) โครงการจดัตั้งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู  คณาจารย ์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
     ศาสตราจารย์ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย         
ราชภฏัราชนครินทร์  มีภารกิจในการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง  
ประกอบกบัพบวา่ครูในปัจจุบนัแมจ้ะมีวุฒิทางการศึกษาแต่ยงัมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพไม่ใคร่ดีนกั  
จึงเห็นสมควรจดัตั้ งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็น           
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องค์การอิสระในก ากับของมหาวิทยาลัย  เพื่อพฒันาและส่งเสริมครู  คณาจารย ์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในและนอกวงการศึกษาให้มีคุณภาพ  ไดม้าตรฐานสมกบัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง  มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เป็นระบบ  และทัว่ถึง  โดยมีการวิจยัและประเมินความตอ้งการ  
รวมทั้งวิจยัและพฒันาระบบการพฒันา  ส่งเสริมครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  สร้าง
ระบบการท างานแบบเครือข่าย สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมเก่ียวกับการพฒันาส่งเสริมครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายครอบคลุมพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัเบญจบูรพา และ
จงัหวดั     ใกลเ้คียง 
     ท่ีประชุมพิจารณา  และมีขอ้อภิปราย  ดงัน้ี 
    ๑. ถึงเวลาท่ีจะมีมหาวิทยาลยัผลิตครูครบวงจร และจดัองค์กรท่ีพฒันา
วชิาชีพโดยแทจ้ริง  ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งผกูโยงใหเ้กิดข้ึน  คือ 
     ๑.๑ การท างานด้านพฒันาคนและองค์ความรู้ให้ครบวงจร ต้อง
ค านึงถึงการท างานระยะยาวท่ีตอ้งน าคณะครุศาสตร์เขา้มาร่วมเป็นระบบเดียวกนั  แต่ในระยะแรกน้ี  
ควรแบ่งงานใหช้ดัเจนเพื่อมิให้เกิดการทบัซ้อนของงาน  เช่น  สถาบนัท าหนา้ท่ีพฒันาบุคลากร  ครู
ประจ าการ โดยจดัเป็น  module  แลว้ปรับเทียบเท่าวุฒิประกาศนียบตัรบณัฑิต  มิใช่เป็นการจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แต่เป็นการท างานเช่ือมโยง  สนบัสนุนกนัและกนั  เพราะสถาบนัจะมี
เครือข่ายกวา้งกวา่ 
      ๑.๒ การผลิตและพัฒนาค รูในอนาคตต้องมุ่ ง คุณภาพ มิใ ช่                  
มุ่งปริมาณ  และใชร้ะบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีกิจกรรมปลูกฝังใหรั้กวชิาชีพครู  (residential  system)   
      ๑.๓ ตามท่ี พ.ร.บ. วิชาชีพครู ก าหนดให้ผูท่ี้จะได้รับใบอนุญาต 
ตอ้งไดรั้บประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี ดงันั้นการจดัการการฝึกหดัครูใหม่ตอ้งเป็น School  based  
management  โดยเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั  เช่น  ร่วมกบั สสวท. 
เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ทางวชิาการ  โดยมีสถาบนัเป็นศูนยก์ลางเครือข่าย 
     ๒. นอกจากสถาบนัจะเป็นเลิศในการผลิตครูและเป็นสถาบนัฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษาแลว้  สถาบนัควรเป็นหน่วยวิจยัและพฒันา  (R&D)  ดา้นการศึกษาของพื้นท่ี
อย่างต่อเน่ือง เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัและพฒันานั้นมาใชใ้นการผลิตและพฒันาบุคลากรในพื้นท่ี  
และเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่หน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  (Consultancy  work)   
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. อนุมติัโครงการ 
    ๒. มอบ ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  น าขอ้อภิปรายไปปรับ
โครงการให้ชดัแลว้นดัประชุมคณาจารยเ์พื่อช้ีแจง  รับฟังและปรับความเขา้ใจ  เพื่อประโยชน์ของ
การส่ือความต่อไป 
  

/๕.๔ พิจารณาการให…้ 
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    ๕.๔ พิจารณาการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
    เลขานุการสภา เสนอว่า  เ น่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร์ ก าหนดการพิจารณาใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ ของคณะกรรมการทุกระดบัให้กระท าเป็น
การลบั โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
แต่ขณะน้ีมีกรรมการบางท่านติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมในวาระน้ีได ้ ท าให้จ  านวนกรรมการ
มี  ๑๖  คน  ซ่ึงเท่ากบั  ๒  ใน  ๓  ของกรรมการสภาพอดี 
     ประธาน  ตั้งขอ้สังเกต  ดงัน้ี 
    ๑. การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ เพราะ
ถือเป็นเกียรติยศ ประกอบกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย การก าหนดชั้น 
สาขา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ก าหนดว่า จะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ได้เฉพาะ
สาขาวิชาและอกัษรยอ่ของปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เท่านั้น และ
ก าหนดให้กระท าเป็นการลบัในคณะกรรมการทุกระดบั  ดงันั้น มหาวิทยาลยัตอ้งพิจารณาศึกษา
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหล้ะเอียดและด าเนินการใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบั 
     ๒. กรรมการท่ีออกเสียงสนบัสนุนตอ้งมากกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการ
ทั้งหมด ดงันั้นหากมีจ านวนผูอ้อกเสียงทั้งหมดเท่ากบัเสียงสนบันุนขั้นต ่าท่ีก าหนด ผลการออกเสียง
ตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงมีโอกาสค่อนขา้งยาก 
     ๓. กรรมการสภา ท่ีเสนอช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ ตอ้งไม่
ออกเสียงในการเลือกสรรในสภาฯ  
     อธิการบดี เสนอต่อท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลยัตอ้งเสนอผูท่ี้สมควรไดรั้บ
ปริญญากิตติมศกัด์ิใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ 
     มติที่ประชุม ยงัไม่สามารถพิจารณาวาระน้ีในการประชุมคร้ังน้ีได้ จึง
มอบอธิการบดีประสานนดัประชุมสภาฯ ในการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ อีกคร้ัง เพื่อจะ
ไดเ้สนอช่ือไดต้ามก าหนด 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ วาระของรองอธิการบดี  
    เลขานุการสภา เสนอวา่ ตามท่ีสภาในการประชุม คร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๘  วนัท่ี  
๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๘  ให้หารือประเด็นวาระรองอธิการบดี กบั ดร.สุชาติ  เมืองแกว้  นั้น  บดัน้ี 
ดร.สุชาติ  เมืองแกว้ ไดมี้บนัทึก ลงวนัท่ี  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ตอบขอ้หารือดงักล่าว  ตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  ก าหนดให้รองอธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระอธิการบดี  ดงันั้น 
แมจ้ะเกษียณอายุราชการแลว้ ก็ยงัด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีต่อไปไดต้ราบท่ีอธิการบดียงัไม่พน้

/จากต าแหน่ง … 
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จากต าแหน่ง  ส่วน พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จะระบุเฉพาะเร่ืองค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารเท่านั้น  ดงันั้น กฎหมายทั้ง  ๒  ฉบบั  จึงไม่ขดัแยง้กนัแต่อยา่งใด 
     ประธาน  พิจารณาเห็นวา่ เร่ืองดงักล่าวน้ี ตอ้งหารือกบั ก.พ.อ. จึงถูกตอ้ง
เหมาะสม จึงรับจะน าไปหารือ ก.พ.อ. และน าผลการหารือมาแจง้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
     ทีป่ระชุม เห็นชอบตามขอ้เสนอของประธาน 
 
     ๖.๒ แนวทางการบริหารศูนยบ์างคลา้ 
      เลขานุการสภา เสนอสภาวา่ ผศ.ประวติั   ชิโนดม  มีหนงัสือลงวนัท่ี  ๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัขอ้มูลผลการด าเนินงานของ      
ศูนยบ์างคล้า มีสาระโดยสรุปเป็นปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการทัว่ไป และการจดัการศึกษา             
ณ  ศูนยบ์างคลา้  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ  ๓  ประเด็น  คือ 
     ๑. ตดัตอนการบริหารศูนยบ์างคลา้เป็นเอกเทศ เพื่อลดงบประมาณการ
ขนยา้ยนกัศึกษาและอาจารย ์
      ๒. บริหารอาคารท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  เช่น  การเช่า
สถานท่ีจดัเล้ียง  อบรม  ขายท่ีพกั  ฯลฯ 
      ๓. ตอ้งประชาสัมพนัธ์ขอ้เท็จจริง  เร่ือง  การเรียนท่ีศูนยบ์างคลา้ให้แก่
นกัเรียนท่ีจะเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ทราบ 
      จากความข้างต้น จึงเห็นควรมอบกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะท างานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บางคล้าให้เกิด
ประสิทธิภาพ  เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการและแกไ้ขปัญหา 
      มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๑๕   น. 
 
  นางสาวจิตติมา    ศรีวรรณโสภณ                             อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
           ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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